



ที่ กค 0409.6/ ๑.๘๖

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๒๐ กรกฎาคม 2547

เรื่อง การจ่ายเงินค่าของขัวญมอบให้ชาวต่างประเทศ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คลังเขต คลังจังหวัด
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0201/ว 146 ลงวันที่ 15 กันยายน 2531
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าของขัวญมอบให้ชาวต่างประเทศ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2531 แจ้งตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง 1 เห็นชอบให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าของขัวญมอบให้
ชาวต่างประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้กระทรวงการคลังมีอำนาจพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินค่าของขัวญมอบให้ชาวต่างประเทศ โดยมีค้ต้องนำเสนอกคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ค่าของขัวญมอบให้ชาวต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงให้ยกเลิก
หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค 0514/41040 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2531 ที่แนบท้ายหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามที่อ้างถึงและให้ส่วนราชการถือปฏิบัติดังนี้

1. ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล
หรือเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับกระทรวงกลาโหม เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าของขัวญมอบให้
ชาวต่างประเทศที่ได้มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ผู้แทนของประเทศซึ่งเป็นแขกของ
รัฐบาลไทยตลอดจนผู้มีเกียรติอื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่แนบท้ายหนังสือนี้ โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมและประหยัด

2. การจ่ายเงินค่าของขัญมอบให้ชาวต่างประเทศที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหมาย ธานี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร

โทร. 0-2273-9984

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ

หลักเกณฑ์และชาวต่างประเทศผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ หรือชั้นยศ	อัตราค่าของขวัญคนละไม่เกิน /บาท
<p>1. ชาวต่างประเทศที่เป็นผู้แทนของประเทศหรือผู้แทนของรัฐบาลต่างประเทศที่เป็นแขกของรัฐบาลไทย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำของประเทศ นายกรัฐมนตรี - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง - ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการกองทัพ รองผู้บัญชาการกองทัพ อธิบดี รองอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น - ชาวต่างประเทศผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น <p>สำหรับคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของบุคคลดังกล่าว</p>	<p align="center">18,000</p> <p align="center">7,000</p> <p align="center">4,500</p> <p align="center">3,500</p>
<p>2. ชาวต่างประเทศที่เป็นแขกของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ดังนี้</p> <p>2.1 ที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและกำลังจะเดินทางกลับ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกอัครราชทูต - อัครราชทูต - ทูตทหารต่างประเทศ คณะทูตทหารต่างประเทศ - ทูตสันถวไมตรี - ผู้แทนของประเทศ - ผู้แทนทางการค้า - ผู้แทนหรือคณะของสถาบันต่าง ๆ <p>2.2 ชาวต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและกำลังจะเดินทางกลับหรือที่มาช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานหรือที่เคยให้ความช่วยเหลือประเทศไทยเกี่ยวกับกิจการหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและกำลังจะเดินทางกลับหรือที่มาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราว ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้แทนทางการทหาร - ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ - ชาวต่างประเทศผู้มีเกียรติอื่น ๆ <p>สำหรับคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ให้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราดังกล่าว</p>	<p align="center">4,500</p> <p align="center">3,500</p>
<p>3. ผู้แทนหรือคณะหรือเพื่อมอบให้แก่สถาบันต่าง ๆ ของต่างประเทศที่มาเยี่ยมเยือนส่วนราชการ (ในกรณีที่มีใชมอบให้เป็นรายบุคคล)</p>	<p align="center">1,500</p>